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วาระแจ้งเพื่อทราบ 
1. คณะฯ จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ (ปีท่ี 8) 
 
 



 
 
 

-  หัวหน้าภาคมอบหมายให้ อ.สมพล เป็นตัวแทนหัวหน้าภาคไปร่วมพิธีฯ  
 
 
 



วาระสืบเนื่อง 
1. ความคืบหน้างาน 100 ปี ชีวเคมี เภสัชวิทยา สรีรวิทยา 

 ฝ่ายลงทะเบียน  
• ดำเนินการส่งการ์ดเชิญอาจารย์อาวุโส แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากรแล้ว  
• ดำเนินการประชาสัมพันธ์และส่ง link การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในสื่อทุกช่องทางของภาควิชา

แล้ว และขอให้บุคลากรทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ เพ่ือให้ทราบจำนวน และจัดเตรียมอาหาร
ตามจำนวนเป็นการต่อไป 
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
• ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การประกวด logo 100 ปี ชีวเคมี เภสัชวิทยา สรีรวิทยา ในสื่อทุก

ช่องทางของภาควิชาแล้ว และขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่ง logo เข้าประกวด 
  
 ฝ่ายสถานที ่

• ดำเนินการจองห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร และห้องประชุม 201 – 202 อาคารศรีสวรินทิรา
แล้ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องสถานที่รับประทานอาหารบุฟเฟต์ เนื่องจากห้องประชุม 201 และ 202 ไม่
สามารถรับประทานอาหารประเภทบุฟเฟต์ได้ แต่สามารถรับประทานอาหารได้ที่บริเวณโถงชั้น 2 
อาคารศรีสวรินทิรา ซึ่งรองรับได้ 300 คน  

 
 ฝ่ายอาหาร  

• ดำเนินการประสานงานกับร้านบุฟเฟต์แล้ว ยังรอสรุปจำนวนผู้เข้าร่วมงาน เพื่อยืนยันไปที่ร้าน
ต่อไป 

 
 ฝ่ายพิธีการ 

• มอบหมายให้ อ.นราวุฒิ เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วง Symposium และช่วงเครือข่ายวิจัยรุ่นใหม่ 
• อ.สมพล จะนัดวิทยากร ในช่วง Symposium เพ่ือเตรียมรูปแบบการบรรยายต่อไป 
• อ.รุจภพ นัดวิทยากรประชุมร่วมกัน เพ่ือเตรียมรูปแบบการบรรยายในช่วง เครือข่ายวิจัยรุ่นใหม่ 

 
มติที่เสนอขอ: ค่าใช้จ่ายส่วนต่างอาหารบุฟเฟต์  
มติที่ประชุม: อนุมัติ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างค่าอาหารบุฟเฟต์  

- มอบหมายฝ่ายอาหาร ประสานงานกับร้านบุฟเฟต์ ว่าสามารถจัดอาหารเป็น SET ได้หรือไม ่
- มอบหมายฝ่ายสถานที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุม 201 และ 202 อีกครั้ง ว่าหาก

จัดอาหารเป็น SET สามารถนำเข้าไปรับประทานภายในห้องประชุมได้หรือไม่ 
- อ.สมพล รับไปประสานงานกับคุณสมโภช เพ่ือสรุปจำนวนผู้ลงทะเบียน และส่วนต่างค่าอาหารต่อไป 

 
 

2. ติดตามการเตรียม studio ในภาควิชา 
มีการจัดทำ studio ที่ห้องคุณสุทิน และหัวหน้าภาคฯมอบหมายให้ อ.ปณภัฏ เป็นผู้ดูแล 

• สามารถบันทึกคลิปวิดีโอการสอบแบบแสดงสไลด์และมีหน้าจอแสดงให้เห็นผู้สอนขณะที่สอนได้ 
• ใช้โปรแกรม zoom, PowerPoint 



• สามารถบันทึกเสียงบรรยายได้โดยไม่มีเสียงรบกวน 
• มีฉาก green screen, blue screen  
• มีระบบจองออนไลน์ ที่ให้ระบุความต้องการ 

 
 - คุณสุทิน จะเปิดระบบจอง studio ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 
 - มอบหมายฝ่ายบริการและครุภัณฑ์ พิจารณาวางแผนแนวทางปฏิบัติ เรื่องระยะเวลาการจัดเก็บวิดีโอการ
เรียนการสอน และนำมาเสนอที่ประชุมบริหารภาคฯ ต่อไป 
 
 

3.   การแก้ไขรูปแบบบัตรอนุญาตบุคลากรภายนอกเข้ามาปฏิบัติการในภาควิชา 
 

 
 



 
 -  ที่ประชุมเสนอ ให้จัดพิมพ์กระดาษหรือสติกเกอร์ โดยมีชื่อบุคลากร ชื่อห้องปฏิบัติการ รูปภาพ และวันที่

ขอเข้า - ออกภาควิชา เพื่อสอดหรือแปะที่บัตร Visitor และให้มีลายน้ำภาควิชา หรือลงนามโดยหัวหน้าภาค  
 
 

 
 
 
วาระเพื่อพิจารณา 



1. การรายงานอุบัติการณ์ของภาควิชา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  รายงานทางการเงิน ปีเงินประมาณ 2567 

 
 



 
 
มติที่ประชุม: รับรองรายงานด้านการเงิน ปีงบประมาณ 2567 ทั้งนี้ มอบหมายให้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาพิจารณา
เกี่ยวกับเงินในบัญชีเงินฝาก SCB ของหลักสูตร 
  
หมายเหตุเพิ่มเติม: ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 เป็นต้นไป งบซ่อมแซมครุภัณฑ์, งบซื้อสัตว์ทดลอง, งบ
สารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ ต้องขออนุมัติในหลักการทุกรายการ 
 

 
ฝ่ายบริหารและวิชาการ 
3. แผนด้านวิชาการ ปีงบประมาณ 2568  
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

มติที่ประชุม: รับรองการวางแผนด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2568 
- มอบหมายคุณภคพล ประสานงานกับงานวิชาการของคณะฯเพิ่มเติม เกี่ยวกับรายละเอียด เรื่อง

การวางแผนการพัฒนาอาจารย์ฯ (แผน 5 ปี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฝ่ายบริการและครุภัณฑ์ 
4. ขอพิจารณาโปรแกรม GraphPad 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 มติที่ประชุม: เห็นชอบให้ดำเนินการวางแผนจัดซื ้อโปรแกรม GraphPad Prism เป็นงบลงทุนประจำปี

งบประมาณ 2570 และ อนุมัติ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซื้อโปรแกรม GraphPad Prism ใน Package 1, Academic 
license (Seats 2)  
 

 
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

 5.  มอบหมายให้ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ทบทวนวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม NCD และประชุม
การนำเสนอความก้าวหน้าวิจัย-นวัตกรรมของภาควิชา เพ่ือให้ดำเนินงานได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2568 เป็นต้นไป 

 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
6. ขออนุมัติค่าใช้จ่าย โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำปี

การศึกษา 2567 
กำหนดจัด วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 ระหว่างเวลา 11.15-15.30 น. 
ณ ภาคว ิชาสร ีรว ิทยา อาคารศร ีสวร ินท ิรา ช ั ้น 12 คณะแพทยศาสตร ์ศ ิร ิราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ค่าใช้จ่ายของโครงการ 
ลำดับ รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 
วันที่ 18 ตุลาคม 2567   



1. ค่าอาหารกลางวนั 120 บาท x 5 คน/หน่วยนบั 600 
ประกาศคณะฯ ฉบับที่ 
6/2558 (12 มิ.ย.58) 

2. ค่าอาหารว่างมื้อบา่ย 80 บาท x 5 คน/หน่วยนบั 400 
ประกาศคณะฯ ฉบับที่ 
6/2558 (12 มิ.ย.58) 

3. ค่าของที่ระลึก 500 บาท x 3 คน/หน่วยนับ 1,500  
 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ..........2,500................ บาท  (..........สองพันห้าร้อย...........บาทถ้วน) 
ขออนุมัติใช้เงินจากบัญชีของภาควิชา 

 
มติที่ประชุม: รับรองค่าใช้จ่ายตามที่เสนอ 

 
7. การดำเนินการหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตร Pi-shaped  6 ยก

กำลัง 1 
-  การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2568 ด้วย

โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาสมรรถนะหลากหลาย (Pi-shaped excellence) จำนวน 
30 คน ในรอบ TCAS 2 Quota 

ทั้งนี้ผู้ที่เข้าศึกษาในรอบดังกล่าว ต้องลงทะเบียนเข้าศึกษาและสอบผ่านในหลักสูตร Pi-shaped 
ตามความสนใจเพียงสาขาเดียว 

ต้องศึกษาจนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่หลักสูตรกำหนด ภายใน 3 ปี โดยกำหนดให้มีการจัดทำ
สัญญาเพิ่มเติม 

 
-  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องมาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและ

ปริญญาโท ให้ผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีศึกษาควบคู่กับหลักสูตรปริญญาโทในช่วงเวลาต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ 
ผู้สำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตรจะได้รับปริญญาทั้งสองระดับ 
 

 
ฝ่ายบริการการศึกษา 
 
8. การบริหารจัดการวางแผนการในการจัดสรรเจ้าหน้าที่ในการคุมปฏิบัติการ  
การบริหารจัดการวางแผนการในการจัดสรรเจ้าหน้าที่ในการคุมปฏิบัติการให้เป็นการวางแผนทั้งปี 

โดยใช้ข้อมูลจากปีการศึกษาก่อนหน้า และเสนอให้มีการกระจายภาระงานให้นักวิทยาศาสตร์ทุกคนเท่าเทียม
กันในการคุมปฏิบัติการและคุมสอบ 

ตารางเจ้าหน้าที่คุมปฏิบัติการ คุมสอบ: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14VPcV1VK97k_RK2-
bKMXzfNeI5qtNTTdngUFqLcn7p8/edit?usp=sharing 

 



 
 
มติที่ประชุม: ไม่ขัดข้อง เห็นชอบให้เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ช่วยในการคุมปฏิบัติการและคุมสอบ 
ทุกหลักสูตร 

 
9. ปรับการดำเนินการประสานงานกับหลักสูตรอื่นในการนัดหมายอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใน

ภาควิชา  
เสนอให้ทางหลักสูตรเป็นผู้ประสานงาน/ติดต่อ/นัดหมายกับอาจารย์และตัวแทนเจ้าหน้าที ่ใน

ภาควิชา อย่างน้อย  2 เดือน หลังจากตารางสอนออกแล้ว เพ่ือไม่ให้เกิดความกระชั้นชิดในการประสานงาน/
ติดต่อ/นัดหมาย โดยจะให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ด ูแลรายวิชานั ้นจะเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที ่ของภาควิชาในการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่านอื่น ๆ ในภาควิชาต่อไป  

หากคาบปฏิบัติการหรือคาบ KSA ที่ไม่มีอาจารย์ประชุมร่วมกัน หรือไม่มีอาจารย์ของหลักสูตรอ่ืน
ร่วมสอน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลคาบนั้นจะเป็นผู้ดำเนินการประสานงาน ติดต่อ นัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนภายใน
ภาควิชาเอง 
 



10. อุบัติการณ์ของฝ่ายบริการการศึกษา 
10.1 อาจารย์เข้าสอนล่าช้า 30 นาที ในรายวิชา SITT 212 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐาน (ส่วน

ของสรีรวิทยา) 
มีอาจารย์เข้าสอนล่าช้า 30 นาที โดยผู้ประสานงานของรายวิชาได้ติดต่อมายังอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชา

ของภาควิชาฯ และอาจารย์ผู้ดูแลรายวิชาของภาควิชาฯ จึงติดต่อไปยังอาจารย์ผู้สอน ทำ ให้อาจารย์ผู้สอน
สามารถสอนได้เพียง 30 นาที และเนื ้อหาที ่เหลือต้องเปลี ่ยนรูปแบบการสอนเป็น การดูว ิดีโอแบบ 
Asynchronous แทน  

ฝ่ายบริการการศึกษาจึงเสนอว่า หากอาจารย์ผู้สอนยังไม่เข้าสอนในเวลาที่กำหนด ให้ผู้ประสานงาน
รายวิชาของรายวิชานั ้นแจ้งมาที ่อาจารย์ผู ้สอนโดยตรงและให้แจ้งทันทีเมื ่อถึงเวลาเริ ่มสอน และคุณ
กิตติ์ชญาห์ได้ดำเนินการรายงานอุบัติการณ์ใน case record form ของฝ่ายบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 

 

 
 
จาก flow การแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงานในหลักสูตร หากพบบุคลากรไม่มาปฏิบัติงานใน

วันที่มีการเรียนการสอนในคาบปฏิบัติการ คาบกิจกรรมกลุ่ม หรือคุมสอบ ให้แจ้งที่ผู ้ดูแล/ประสานงาน
หลักสูตรนั้น ๆ และผู้ดูแล/ประสานงานหลักสูตรนั้น ๆ  ให้แจ้งมาที่อ.ฉันทชาเพื่อดำเนินการ แจ้งหัวหน้า
ภาควิชาฯ ต่อไป  

• หลักสูตร Paramed แจ้งอ.ทักษอร 

• วิชาเลือกสรีรวิทยาประเด็นชัด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งอ.รุจภพ 

• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แจ้งอ.สมพล 



• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งอ.ฉันทชา 

• รายวิชาเลือกเสรีของภาควิชาสรีรวิทยา แจ้งอ.ปัทมาสน์ 
 
10.2  อุบัติการณ์คาบ KSA ของหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
พบอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตเข้ามาเตรียมปฏิบัติการในห้อง

ที่มีการเรียนการสอนคาบ KSA1 โดยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านนั้นไม่ทราบว่ามีการเรียนการสอนและมีการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการในเวลาดังกล่าว คุณกิตติ์ชญาห์ได้ดำเนินการรายงานอุบัติการณ์ใน case record form 
ของฝ่ายบริการการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 

10.3  อุบัติการณ์รายวิชาเลือกเสรี SIPS 621 หัวข้อคัดสรรทางสรีรวิทยา 

วันที่ 30 กันยายน 2567 ได้รับแจ้งจากหัวหน้าภาควิชาฯ ว่ามนีักศึกษาแพทย์ extern มาปฏิบัติงาน
รายวิชา ศรสร 621 โดยกำหนดที่ได้รับทราบจากฝ่ายการศึกษา คือวันที่ 15-24 ตุลาคม 2567 ซ่ึงอ.ปัทมาสน์
ไม่ได้ทราบเรื่อง   

หัวหน้าภาควิชาฯ ได้สอบถาม ได้ความว่า ฝ่ายการศึกษาที่รับผิดชอบแจ้งว่านักศึกษาแพทย์ได้เลือก 
elective กับภาควิชานิติเวชศาสตร์ แต่ภาควิชานิติเวชศาสตร์ขอให้สลับกับภาควิชาสรีรวิทยา เพราะมี
นักศึกษาแพทย์คนเดียว จึงได้แจ้งมาที่เลขาภาควิชาฯ ทาง SiVWork เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 เลขาภาควชิา
ฯได้ดำเนินการแจ้งอาจารย์ผู ้รับผิดชอบท่านเดิมทาง line แต่เรื ่องมาไม่ถึงอ.ปัทมาสน์ จึงไม่ได้มีการจัด
เตรียมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาแพทย์ล่วงหน้า ต้องมีการจัดการเรียนการสอนกะทันหันในวันที่ 30 
กันยายน 2567  

การดำเนินการ อ.ปัทมาสน์ประสานงานกับอ.ฉันทชาและอาจารย์ในภาควิชาฯ ในการจัดตารางใหม่
ให้กับนักศึกษาแพทย์ที่มาเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี และอ.ฉันทชาดำเนินการประสานงานแจ้งอุบัติการณ์
ไปที่ฝ่ายการศึกษาทราบ ฝ่ายการศึกษาแจ้งว่าครั้งถัดไปจะแจ้งภาควิชาฯ อย่างเป็นทางการผ่านทาง e-Doc 
 

10.4  อุบัติการณ์รายวิชา SIID 254: Lab Vision  
วันที่ 6 กันยายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ขณะเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ที่

ห้องปฏิบัติการพระอาจวิทยาคม อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 พบว่าไมโครโฟนส่วนกลาง ที่อยู่ในแต่ละห้อง 
เมื่อพูดแล้ว บริเวณนอกห้องไม่ได้ยินเสียง และได้สอบถามเจ้าหน้าที่โสตฯ ของฝ่ายการศึกษา ได้ความว่า 
ระบบของตัวเครื่องบันทึกเสียงหลักของการศึกษาเสีย และยังดำเนินการซ่อมไม่ได้ เนื่องจากรอดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการแก้ไข คือให้ใช้ไมโครโฟนแบบไร้สายแทน 
 
มติที่ประชุม: เสนอข้อพิจารณา สำหรับอุบัติการณ์ที่ต้องแจ้งคณะฯ ดังนี้  

- เรื่องท่ีมีผลกระทบต่อภาควิชา หรือภาควิชาไม่สามารถดำเนินการจัดการได้ และต้องการให้คณะฯ 
ทราบรายละเอียด 



- เรื่องท่ีเกี่ยวกับผู้รับบริการ (คนไข้, นักศึกษา)  
- เรื่องได้รับผลกระทบจากภายนอกหน่วยงาน และภาควิชาไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเองได้ 

 
 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 
11. เกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงานของภาควิชา (มิถุนายน 67 – พฤษภาคม 68) 
 

 

 
 

- ที่ประชุมเสนอ ให้มีเกณฑ์การตักเตือนให้ชัดเจน หากแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นไม่ตามเกณฑ์ข้างต้น 
ขอให้มีการตักเตือน 1 ครั้ง เมื่อมีครั้งถัดไปให้หักคะแนน ให้เหลือคะแนนต่ำกว่า 5 
 

 



 
 

 

 
 



 
 
 

 

 
 



 
 

มติที่ประชุม: รับรองเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติงานที่เสนอ 
 

12. การอนุมัติเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
อ.สุวัฒณีได้รับอนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีสัญญาจ้างสิ้นสุดเมื่อ 30 

กันยายน พ.ศ. 2571 
ข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
งานสอน 
-  ระบุ buddy สอนในหัวข้อที่มีอ.สุวัฒณีสอน และแสดงบทบาทพ่ีเลี้ยงให้แก่อ.รุ่นน้องในสาขาที่

เชี่ยวชาญ เพื่อการวางแผนสืบทอดงาน (succession plan) 
-  ร่วมวางแผนและนำความเห็นจากผู้สอนร่วม มาใช้ออกแบบกิจกรรมการสอนและใช้เทคโนโลยี

การสอนเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ (หัวข้อ Gonadotropins and sex 
hormones) 

งานวิจัย 
-  สมัครขอรับทุนวิจัยจากภายนอก 
-  วางแผนเป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์รุ่นน้อง เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยในสาขาที่เชี่ยวชาญอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 
 
13. การพิจารณาเสนอคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงาน มิ.ย. 67 – พ.ค. 68 
 



 
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบให้ผู้รับการประเมิน โหวตกรรมการคนที่ 3 ใหม่ทุกปี 
 
 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 
14. การขออนุมัติซื้อเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร 
 

 
 



 
 
 
มติที่ประชุม: อนุมัติให้ซื้อเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารตามที่เสนอขอ เพื่อไปติดตั้งที่บริเวณ ชั้น 12  ทั้งนี้ 
มอบหมายให้คุณเบญญาภา ประสานงานกลุ่ม กสก. เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องกำจัดขยะ
เศษอาหาร และแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน ไปยังผู้บังคับบัญชาชั้นตนของแต่ละท่านที่ได้รับมอบหมาย
ต่อไป 
 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา : 13.36 น. 
 
 

เบญญาภา บันทึก-พิมพ์ 
อ.สรชัย ตรวจทาน 

 
 


